



ประกาศสำนักงาน ปปง.

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ปปง. ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
และระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น

บัดนี้ เลขาธิการ ปปง. ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์
ที่สำนักงาน ก.พ. และ อ.ก.พ. สำนักงาน ปปง. กำหนด เพื่อเสนอผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ เรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในหนังสือสำนักงาน
ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง
ระดับ ๘ ลงมา หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การดำเนินการ
ตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน
ปปง. ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ และประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ปปง. ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์การ
ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จึงประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชำนาญการ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ทั้งนี้ สามารถขอดูรายละเอียดเค้าโครงเรื่องของผลงาน สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ปฏิบัติ และรายชื่อผู้ร่วม
จัดทำผลงาน ได้ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรมและเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ กรณีมีผู้ทักท้วง หากตรวจสอบพบว่าข้อทักท้วงมีมูล จะดำเนินการตาม
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและ
ลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคลต่อไป แต่ถ้า
ตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่าข้อทักท้วงนั้นเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริต ผู้ทักท้วงจะถูกดำเนินการตามแต่จะ
เห็นสมควร

/แนวทาง...

แนวทางการดำเนินการ

๑. การส่งผลงาน

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเอกสารผลงานทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๖ ชุด ถึง ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม ในวันและเวลาราชการ ภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้ได้รับการคัดเลือก ไม่ประสงค์จะขอรับการประเมินผลงาน

๒. รูปแบบการเสนอผลงาน

เป็นไปตามประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ปง. ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ปง. ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรื่อง รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ การจัดทำผลงานสามารถแยกผลงานเล่มละหนึ่งเรื่อง หรือรวมหลายเรื่องอยู่ในเล่มเดียวกันได้ หากมีการรวมผลงานเป็นเล่มเดียวกันต้องจัดทำ คำนำในภาพรวมของผลงานแต่ละเรื่องที่สามารถรวมเล่ม และมีสารบัญที่ระบุจำแนกให้ชัดเจนว่าแต่ละเรื่องอยู่ใน หน้าใด และมีหัวข้อย่ออยู่ในหน้าใด และให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK

๓. การแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมินผลงาน

เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ได้พิจารณาว่าผลงานนั้นผ่านการประเมินแล้ว ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม จะดำเนินการสรุปผลการพิจารณาพร้อมทั้งเหตุผลที่ผ่านการประเมิน เพื่อเสนอเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดำเนินการแต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ สำนักงาน ปง. จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไม่ก่อนวันที่สำนักงาน ปง. ได้รับผลงานที่มีเอกสารหลักฐาน ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนำไปประกอบการพิจารณาได้ทันทีโดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของผลงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

พันตำรวจเอก



(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

บัญชีแนบท้ายประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗/ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล	ตำแหน่งที่สมัครเข้ารับ การคัดเลือก	ชื่อผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน/ ระยะเวลาที่ดำเนินการ	สัดส่วนผลงาน
๑.	นายนราวิทย์ ศักดิ์เพชร นิติกรปฏิบัติการ ส่วนงานคณะกรรมการธุรกรรม กองกฎหมาย	นิติกรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๖๗ ส่วนงานคณะกรรมการ ธุรกรรม กองกฎหมาย	๑. การให้ความเห็นทางกฎหมาย กรณีการปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๑๐/๒๕๕๗ และที่ ๒๖/๒๕๕๗ ๒. การตรวจพิจารณาและปรับร่าง ระเบียบที่ใช้ในการดำเนินงานของ สำนักงานป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน	-ตัวเอง ร้อยละ ๗๕ -นายพงศ์ธร ทองด้วง ร้อยละ ๕ -นางสาวชนิดา พีระยุทธ ร้อยละ ๒๐ ตัวเอง ร้อยละ ๙๐ -นายพงศ์ธร ทองด้วง ร้อยละ ๑๐
๒.	นายสุพัฒน์ ลักษณะ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๑ กองคดี ๑	นักสืบสวนสอบสวน ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๘๘ ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๑ กองคดี ๑	๑. การดำเนินการกับทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติดตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ รายงานายขวัญชัย หวลทรง กับพวก ๒. การดำเนินการกับทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับ การลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันมีลักษณะ เป็นปกติธุระ ตามมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ รายงานายสายฟ้า เกษมุดิ กับพวก	-ตัวเอง ร้อยละ ๘๐ -นายภินันท์ นวลสุวรรณ ร้อยละ ๑๐ -นายไพฑูริย์ จันทร์เทพ ร้อยละ ๕ -นายสุรศักดิ์ แก้วสีเขียว ร้อยละ ๕ -ตัวเอง ร้อยละ ๗๕ -นายภินันท์ นวลสุวรรณ ร้อยละ ๑๕ -นางสาวอรธยา เอี่ยมครอง ร้อยละ ๑๐

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล	ตำแหน่งที่สมัครเข้ารับ การคัดเลือก	ชื่อผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน/ ระยะเวลาที่ดำเนินการ	สัดส่วนผลงาน
๓.	นายจักรพงษ์ ไช้ชะพิช นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๒ กองคดี ๒	นักสืบสวนสอบสวน ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๓๑ ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๒ กองคดี ๒	<p>๑. การดำเนินการกับทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติดตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รายงานงูลศิริรักษ์ ลาภเจริญ กับพวก</p> <p>๒. การดำเนินการกับทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รายงานายอำนาจ ศารทประภา กับพวก</p>	<p>-ตัวเอง ร้อยละ ๘๕ -พ.ต.ต.พีระพล ยอดสนิท ร้อยละ ๑๐ -นายสุทธิศักดิ์ สุนน ร้อยละ ๕</p> <p>-ตัวเอง ร้อยละ ๘๐ -พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ ศิริสุรักษ์ ร้อยละ ๑๐ -นายชนรรค์ ผสมทรัพย์ ร้อยละ ๑๐</p>
๔.	จำสืบตรี เกียรติศักดิ์ ฤทธิศักดิ์กุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์	นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๒๖ ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและ ยุทธศาสตร์	<p>๑. การส่งข้าราชการ สำนักงาน ปง. ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่หน่วยงานภายนอก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗</p> <p>๒. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการ สำนักงานป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒” รุ่นที่ ๓ หลักสูตร ย่อย ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุม ของพนักงานเจ้าหน้าที่</p>	<p>-ตัวเอง ร้อยละ ๘๕ -นายภาณุพันธ์ โรจนพานิช ร้อยละ ๑๕</p> <p>-ตัวเอง ร้อยละ ๗๐ -นายธรรมบุญ คงรัตน์ ร้อยละ ๓๐</p>

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล	ตำแหน่งที่สมัครเข้ารับ การคัดเลือก	ชื่อผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน/ ระยะเวลาที่ดำเนินการ	สัดส่วนผลงาน
๕.	นายภาณุพันธ์ โรจนพานิช นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนปฏิบัติการ ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์	นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๓๐ ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและ ยุทธศาสตร์	๑. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร รายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ของข้าราชการสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พัฒนาทักษะการ ดำเนินคดีในชั้นศาลให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่”	-ตัวเอง ร้อยละ ๙๐ -นายธรรมบุญ คงรัตน์ ร้อยละ ๑๐ -ตัวเอง ร้อยละ ๙๐ -นายธรรมบุญ คงรัตน์ ร้อยละ ๑๐